

แบบรายงานองค์ความรู้ เพื่อบรรจุในเว็บไซต์ Knowledge Page on Internet จังหวัดราชบุรี

ส่วนราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

เรื่อง แนวทางส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน

* * * * *

แนวทางส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน มีดังนี้

๑. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการด้านการเงิน สามารถแสดงหรือชี้แจงให้เห็นแหล่งที่มาของรายได้ที่เกิดขึ้นกับแหล่งที่ใช้ไปของรายจ่ายที่จ่ายไป มีความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในขององค์กรเป็นอย่างดี สร้างความเชื่อถือและความมั่นใจในองค์กร ถึงวิธีการหรือกระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สหกรณ์กำหนด ซึ่งจะทำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการของสหกรณ์ เช่น การกำหนดนโยบายของสหกรณ์และการดำเนินงานต่าง ๆ การบริหารบุคคลในองค์กร เช่น สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์

๒. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องมีการจัดทำแผนงานในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการดำเนินงาน ได้แก่ แผนงานระยะสั้นและระยะยาว ประกอบด้วย แผนงานการให้บริการสมาชิก แผนงานการบริหารโครงสร้าง แผนงานการควบคุมภายใน แผนงานการดำเนินการธุรกิจ เช่น แผนงานการให้สินเชื่อ แผนงานการซื้อ แผนงานการขาย แผนงานการรับฝากเงิน แผนงานการระดมทุน โดยจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์สภาพขององค์กร สถานการณ์ปัจจุบันว่ามีลักษณะอย่างไร ตั้งเป้าหมายขององค์กรในดำเนินงานไปในทิศทางใดๆ วางแนวทางและการปฏิบัติอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างไร

๓. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องควบคุมและจัดหาแหล่งเงินทุนที่มาของรายได้ และรายจ่าย ต้องควบคุมรายการใช้จ่ายให้ดี จัดทำระบบต้นทุน บัญชี งบการเงินทุกเดือน และเรื่องการขาดทุนของสหกรณ์ จะต้องชี้แจงให้คณะกรรมการทราบว่าจะทำอย่างไรไม่ให้สหกรณ์ขาดทุน

๔. มีการตรวจสอบหรือมีการสุ่มการตรวจเรื่องข้อมูลทางบัญชี ซึ่งจะสามารถบอกได้ว่าธุรกิจตัวไหนทำให้สหกรณ์เป็นจุดอ่อนหรือธุรกิจลดลง ก็ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือยกเลิกทำธุรกิจตัวนั้นไป หากถ้าธุรกิจของสหกรณ์ตัวไหนมีผลทำให้สหกรณ์มีกำไรก็ต้องดูว่ากำไรมาจากไหน

/ . ๕. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร.....

๕. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ต้องทำความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์ โดยการให้การศึกษาอบรม วิธีการ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ สิทธิและหน้าที่ของการเป็นสมาชิก และประโยชน์ของการเป็นสมาชิก ที่สหกรณ์จะสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ได้ การใช้ช่องทางการสื่อสาร ในการติดต่อกับสหกรณ์หรือสมาชิกมีช่องทางไหนบ้าง และตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกร้อยละเท่าไรที่มีส่วนร่วมในการทำธุรกิจกับสหกรณ์ และสมาชิกร้อยละเท่าไรที่ไม่มีส่วนร่วมในการทำธุรกิจกับสหกรณ์ หาสาเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้สมาชิกร่วมทำธุรกิจต่อสหกรณ์ และชี้ให้เห็นว่าสหกรณ์สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกได้

๖. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องมองว่าธุรกิจต่างๆ ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้หรือยัง ต้องมีส่วนร่วมดำเนินธุรกิจต้องมุ่งช่วยเหลือสมาชิกในด้านการป้องกัน มองไปที่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ส่วนใหญ่ผู้ตรวจสอบกิจการยังไม่ค่อยมีความรู้ความสามารถ ทำให้ถึงสหกรณ์มีกำไรแต่การที่คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการคิดที่จะทุจริต ก็จะมีปัญหาในการควบคุมภายใน

๗. สิ่งสำคัญคือตัวกรรมการ ตัวสมาชิกก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเอง ว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง

(กิจกรรมสนับสนุนข้อคำถามที่ ๓๐)

กรุณา...ส่งแบบรายงานคืน สำนักงานจังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556
โทร..032-337890 โทรสาร..032-327660